

บรรณาธิการแถลง

เป็นที่น่ายินดีที่สัปดาห์แพทยสารเล่ม 5 เดือนมิถุนายน 2514 ออกมาได้ตรงเวลา
ทั้งนี้เนื่องจากที่สมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาให้กำลังใจ และมีหลายท่านที่กรุณาติชม
ให้คำแนะนำต่าง ๆ รวมทั้งนักวิชาการได้กรุณาส่งเรื่องให้ แม้ว่าจะหายากสักหน่อย แต่ก็
หาหาไม่ได้หรือไม่เอาเสียเลย นอกจากนี้ยังมีทางร้านบรรณาธิการให้แจ้งความช่วยเหลือ
และกำลังใจให้สัปดาห์แพทยสารเล่มนี้ออกมาได้

มีสมาชิกท่านหนึ่งได้กรุณาท้วงติงมาว่าในคอลัมน์ข่าวสมาคมนี้ เหตุไฉนจึงมี
แต่คนของกรมปศุสัตว์ และบางคนไม่ได้เป็นสมาชิกกลับข่าวอยู่ด้วย สมาชิกที่อยู่ก่อนเช่น
มหาวิทยาลัยและในวงการทหารทำไมจึงไม่มีข่าวบ้าง เรื่องนี้ข้าพเจ้าขออภัยในความบกพร่อง
อันจะด้วยความขอบพระคุณอย่างยิ่ง ขณะนี้ก็ได้ขอร้องให้สมาชิกที่อยู่ในวงการอื่น ๆ นอก
จากกรมปศุสัตว์ให้เป็นผู้สื่อข่าวให้ ดังนั้นข่าวในเล่มนี้จึงคิดว่าจะมีข่าวของสมาชิกกว้าง
ขวางขึ้น และก็จะพยายามให้ข่าวเหล่านั้นละเอียดถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มาก

สิ่งที่น่ายินดีอีกประการหนึ่งก็คือ ตามที่สัปดาห์แพทยสมาคมจัดประชุมทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2514 ที่ศูนย์เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 2 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมมานับว่าได้รับความสำเร็จ
อย่างงดงาม มีนักวิชาการที่เสนอบทความในที่ประชุม และมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกัน
อย่างคับคั่ง อันแสดงว่าทุกคนมีความสนใจวิชาการในวิชาชีพเป็นอย่างดี สมาชิกทุกท่าน
ต่างก็หวังเอาไว้วางใจในโอกาสต่อไป ทางสมาคมคงจะได้มีโอกาสจัดการประชุมที่ว่่านทุกปี

สำหรับเอกสารเกี่ยวกับวิชาการที่บรรยายในการประชุมนี้ ทางคณะกรรมการ
จัดการประชุม ก็ได้แจ้งมาว่าจะรวบรวมพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อว่าสมาชิกที่ไม่ได้ประชุม
ก็จะได้สนใจและอยากได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้อันมีทางด้านสัปดาห์แพทยและสัตว์บาล ในการจัด
พิมพ์เช่นนี้ ก็เห็นจะต้องคิดเงินกันหน่อยเพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย คือ คิดกัน

เล่มละ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) ดึงนขอให้ท่านที่สนใจได้โปรดส่งจองโดยด่วนเพื่อจะ
ได้ทราบจำนวนที่แน่นอน ส่วนเงินนั้นจะส่งไปให้พร้อมกับการส่งจองได้ ก็ยังดี การส่งจอง
ขอให้ส่งโดยตรงไปที่ นายนิกรม จันทรโรจวงศ์ กองวิชาการ กรมปศุสัตว์

ขณะนี้ปรากฏว่ามีสมาชิกเปลี่ยนสมัครเป็นสมาชิก ประเภทสามัญ ตลอดชีพ เพิ่มขึ้น
ตามลำดับ ว่าที่จริงแล้วนับว่าเป็นการสะดวกก็เพราะไม่ต้องพะวงว่าจะต้องจ่ายเงินกันไปทุกปี
และบางครั้งก็อาจหลงลืมอยู่บ่อย ๆ ดึงนขอมีการทวงกันบ้างก็อาจทำให้เกิดอารมณ์เสียขึ้น
ได้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ขอได้โปรดติดต่อขอใบสมัครที่สำนักงาน
สัตว์แพทย์สมาคม ฯ ที่ตึกกองวัดชัยและเขรม (ชั้นล่าง) กรมปศุสัตว์ ซึ่งขณะนี้ทางสมาคม
มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะติดต่อทางจดหมายหรือโดยไปเอง ก็จะได้รับความสะดวก
เสมอ

เกี่ยวกับหนังสือสัตว์แพทย์สารของเรานี้ ถ้าสมาชิกท่านใดมีข้อแนะนำ หรือ
มีความเห็นอย่างไร อันเป็นทางที่จะทำให้หนังสือของเราดีและสมบูรณ์ขึ้นก็โปรดอย่าได้ลังเล
ขอแนะนำและความเห็นต่าง ๆ ย่อมเป็นของมีค่าเสมอ ในที่สุดนี้ข้าพเจ้าก็หวังว่านักวิชาการ
ทั้งหลายคงได้กรุณามอบเรื่องและบทความทางวิชาการให้สัตว์แพทย์สารอีกตามเคย เพื่อจะ
ได้มีเนื้อหาสาระประโยชน์สมตามวัตถุประสงค์

บ. ก.